




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

17 พฤศจิกายน 2567




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>นายกฯ ไขว์ผลงานโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เนชั่นออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สปริงส์นิวส์, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น, linetoday, thebangkokinsight, ch7)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปก (the APEC CEO Summit) ครั้งที่ 31 โดยเน้นย้ำว่า สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอย่างชัดเจน และประเทศไทยยึดมั่นในหลักการที่ว่า ระบบสาธารณสุขเป็นสิทธิพื้นฐานและรากฐานสำคัญของความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศ รู้สึกภูมิใจที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกที่ ตั้งแต่ปี 2545 ทำให้คนไทยกว่า 99% มีประกันสุขภาพ และรัฐบาลปัจจุบันได้พัฒนาเป็นนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และช่วยเสริมสร้างศักดิ์ศรีของประชาชน พร้อมกล่าวถึงแนวคิด “Care and Wellness Economy” ที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และบริการสุขภาพ โดยใช้จุดแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ คุณภาพการบริการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ และต้นทุนที่เข้าถึงได้ เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับภูมิภาคและนานาชาติ พร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนและเขตเศรษฐกิจเอเปก สร้างระบบนิเวศการแพทย์ที่สมบูรณ์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค</p>	
<p>สร. เดินหน้าผลักดันยาสมุนไพรไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สร. เผยภาพรวมมูลค่าการใช้ยาในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ปีงบประมาณ 2567 รวม 70,543 ล้านบาท แบ่งเป็น ยาแผนปัจจุบัน 68,983 ล้านบาท คิดเป็น 97.79% และยาสมุนไพร 1,560 ล้านบาท คิดเป็น 2.21% รพ.สต. ใช้ยาสมุนไพรมากที่สุดกว่า 783 ล้านบาท รพช. 545 ล้านบาท รพท. 151 ล้านบาท และรพศ. 80 ล้านบาท วางเป้าหมายว่า ปี 2569 จะส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรที่ 3,000 ล้านบาท โดยวางกลยุทธ์ในระดับนโยบาย คือ ประกาศการเบิกจ่ายการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติทุกรายการ ใน สปสช. ปรับระบบการจัดบริการและผลักดันการจ่ายยาสมุนไพรตาม 10 กลุ่มอาการของโรคที่พบบ่อยในระบบบริการสุขภาพทุกแห่ง ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานพยาบาลของรัฐ ร้านยาคุณภาพ อสม. และส่งเสริมงานวิจัยด้านยาสมุนไพร</p>	
<p>คณะกรรมการควบคุมเครื่องตีแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องตีแอลกอฮอล์ ดังต่อไปนี้ 1.นายณพพร ชื่นกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ จิตวิทยา หรือการสาธารณสุข 2.นางสาวศรีรัช ลาภใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ 3.นายคมสัน โพธิ์คง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา การศาสนา หรือวัฒนธรรม</p>	
<p>พ.ร.บ.เหล้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-เวทีประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 13 จัดโดยศูนย์ วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และภาคีเครือข่าย ได้หารือในหัวข้อ "พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ : ก้าวข้าม จุดบดพร่อง มุ่งสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน" โดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. เป็นประธานการประชุม และกล่าวถึงการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่อสุขภาวะคนไทย โดยการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน และการผ่อนปรนกฎหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเรื่องการโฆษณาแฝง หน้าที่ของคณะกรรมการการออกใบอนุญาตขายสุรา ฯลฯ</p> <p>ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ กลุ่มงานวิจัยนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักวิชาการสาธารณสุข กล่าวว่า แก่ พ.ร.บ.อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ต้องแก้ระบบใบอนุญาตด้วย รัฐบาลไทยออกใบอนุญาตขายสุราไปแล้ว 6 แสนใบที่พร้อมจะขายนอกเวลาตลอดมาหรืออาจขายให้กับเด็ก ความรับผิดชอบเรื่องผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรมีความชัดเจน บริษัทควรให้ข้อมูลการขาย และแผนการตลาดกับภาครัฐ</p> <p>รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผอ.สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ม.วลัยลักษณ์ มีข้อกังวลที่ทำให้กฎหมายนี้ไม่ผ่านกรรมการการพิจารณา ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ต้องการขายสุราให้ง่ายขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และที่สำคัญมีภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณากฎหมาย ดังนั้นการออกข้อกำหนดที่มาควบคุมจะน้อยลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-การปรับแก้กฎหมายค่าน้ำเมาหรือการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นประเด็นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมไทย เนื่องจากการปรับแก้กฎหมาย ย่อมมีผลต่อมาตรการต่างๆ ที่จะไม่เหมือนเดิม ซึ่งล่าสุดร่างพ.ร.บ.ฯ นี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 12 ธ.ค.2567</p> <p>ทั้งนี้ ในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 13 มีเวทีเปิดมุมมองของฝ่ายการเมืองถึงกรณีร่าง “กฎหมายน้ำเมา” ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 4 พรรคการเมือง คือ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาควิชาการ และภาคีเครือข่ายประชาสังคม ด้านเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จีรัฐทบทวนมาตรการปิดผับที่ 4 และในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ จะครบรอบ 1 ปี จึงขอให้ทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจัง</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข ต่อเลขา ครม.แล้วเพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบโดยด่วน ก่อนเสนอเข้าสู่สภาต่อไป เผยเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจและควบคุมผลกระทบทางสังคมโดยการตรากฎหมาย สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... มีเนื้อหารวมทั้งสิ้น 77 มาตรา</p>	
<p>กาชาด'ร่วม'สธ.'ขง พ.ร.บ.บริจาคอวัยวะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>-รศ.นพ.สุภณิตี นีวาตวงศ์ รองผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สภากาชาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบริจาค การปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ เบื้องต้นชื่อ (ร่าง) พ.ร.บ.การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. ... โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแต่ละมาตรา จากนั้นจะเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ยกวางขึ้นมาเพื่อรองรับการบริจาคอวัยวะ และการคุ้มครองผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ จากปัจจุบันที่ใช้กฎหมายจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ประเด็นสำคัญในร่าง พ.ร.บ.นี้ คือ การให้สิทธิเจตนาของผู้บริจาคก่อนที่จะเสียชีวิตเป็นที่ตั้ง เพราะที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายรองรับเรื่องนี้ ทำให้แม้ว่าผู้ที่แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ บริจาคร่างกายแล้ว แต่แพทย์ยังต้องขอความเห็นและความยินยอมจากญาติของผู้บริจาค ซึ่งหลายครั้งญาติไม่อนุญาต แพทย์ก็ไม่สามารถนำอวัยวะออกจากร่างผู้เสียชีวิตได้</p>	
<p>ประกาศควบคุม “เชื้อดื้อยา”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.นำทีมสาธารณสุขไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่องการจัดการปัญหาการดื้อยาด้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พ.ย.67 ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ร่วมกับอีก 65 ประเทศทั่วโลกพร้อมแสดงเจตนาผ่าน “Jeddah Commitments” เพื่อขับเคลื่อนปฏิญญาสู่การปฏิบัติ ร่วมกันควบคุมการดื้อยาด้านจุลชีพทั่วโลก ตั้งเป้าลดการตายเหลือร้อยละ 10 ในปี 2573</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ , news1live, sondhitalk)</p> <p>- อย.ชี้แจงกรณีมีการโฆษณาสรรพคุณสินค้า ระบุ G-Herb ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง และเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาแผนไทย ภายใต้ชื่อ “ยาแคปซูลจี-เอิร์บวัน” (G-HERB Capsule I) เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ G 75 /55 ภายใต้ข้อบ่งใช้/สรรพคุณ แก้น้ำเหลืองเสีย การนำมาใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งตามที่กล่าวอ้าง จึงไม่สอดคล้องตามสรรพคุณที่ขึ้นทะเบียนไว้</p>	
<p>นำระบบล้างไตช่องท้องกลับมาใช้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข. เผยที่ประชุมบอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบ “ข้อเสนอพัฒนาระบบมาตรฐานและคุณภาพของนโยบายล้างไต จากบอร์ดควบคุมฯ” เพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องรายใหม่ร้อยละ 50 นำนโยบาย PD First กลับมาใช้ โดยข้อมูลการเสียชีวิตพบว่า ผู้ป่วยฟอกไตมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมากประมาณ 5,500 คนในช่วง 2 ปี ถือว่าเป็นจำนวนมากกว่าที่ควรจะเป็น ขณะที่การล้างไตผ่านช่องท้องอัตราการเสียชีวิตยังคงเดิม และให้ควบคุมค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่อง กำหนดให้งบบริการบำบัดทดแทนไตเป็นแบบปิด (Global Budget) เช่น กำหนดวงเงินให้ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบจัดบริการของกองทุนบัตรทอง ในปีงบประมาณ 2568 ฯลฯ เพื่อให้ระบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีความยั่งยืน</p>	-
<p>สปสช. เร่งสรุปความเห็นบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาธิ เลขานุการ สปสช. เปิดเผยว่า ในประชุม บอร์ด สปสช. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปต่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปี 67 ทั่วประเทศ มีทั้งหมด 794 ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างเช่น ควรมีการปรับปรุงรายการและอัตราจ่ายรายการบริการที่ให้มีระยะเวลาก่อนบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ควรปรับอัตราและค่าบริการในหน่วยบริการนวัตกรรมให้สูงกว่าพ. เนื่องจากมีต้นทุนที่สูงกว่า ภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ควรมีการปรับชุดเขยราคาตามรายการ Fee Schedule ขอให้บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายการให้บริการในโปรแกรมเดียว ฯลฯ</p>	-
<p>วันเหยื่อโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- สสส. ร่วมกับเครือข่ายผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดเวทีแสดงพลัง “จากดอกไม้แห่งความสูญเสีย สู่ความปลอดภัยทางถนน” เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนยังน่าห่วง ข้อมูลกรมควบคุมโรค พบว่า ปี 2566 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 17,498 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 48 ราย และเป็นผู้พิการตลอดชีวิต เฉลี่ยปีละ 10,000 คน</p> <p>ซึ่งในปีนี้องค์การสหประชาชาติเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพ.ย.ทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 67 ในส่วนประเทศไทยจะจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ พื้นที่ กทม. จะมีการร่วมเดินรณรงค์จากลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังอาคารองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย</p>	
<p>ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า ไทยเผชิญปัญหาเด็กเกิดน้อย อัตราเด็กเกิดใหม่ลดลง 50% เด็กไทยส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน ข้ำเจอปัญหาพัฒนาการล่าช้าด้านการใช้ภาษาสูง 74.8% การเข้าใจภาษา 60.9% สสส.ร่วมกับเครือข่าย จัดงาน Learning Space Festival ครั้งที่ 2 ส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ ช่วยเด็กมีพัฒนาการดี เติบโตอย่างมีคุณภาพ</p>	
<p>Blue Zone คนสุขภาพดี มีอายุยืน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ทอล์กออฟเดอะทาวน์</p> <p>- เสนอบทความโดย ดร.สง่า ตามาพงษ์ ระบุว่า 20 ปีที่ผ่านมา Dan Buettner ร่วมกับ National Geographic ได้ค้นพบเมือง 5 เมืองหรือชุมชนในโลก ที่มีผู้คนอายุยืนยาวระหว่าง 90-100 ปี และสุขภาพกายสุขภาพจิตยังดีอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มากกว่าพื้นที่อื่น เรียกว่า "บลูโซน" (Blue Zone) ได้แก่ 1.เมืองซาร์ดิเนีย อิตาลี 2.เกาะโอกินาวา ญี่ปุ่น 3.เมืองโลมา ลินดา สหรัฐอเมริกา 4.นิคويا คอสตาริกา และ 5.เกาะอิกาลีเรีย กรีซ โดยคนที่อาศัยอยู่ทั้ง 5 เมืองนี้มีสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่มีความคล้ายคลึงกันหลายประการ โดยเฉพาะการกินอาหารเพื่อโภชนาการ การเคลื่อนไหวร่างกาย การมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี สำหรับประเทศไทย ยังไม่พบพื้นที่ที่จะเข้าข่ายบลูโซน แต่มีความเป็นไปได้ เพราะเรามีระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่ดี พื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีความเป็นธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศไม่สุดขั้ว มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีอาหารไทยเป็นอาหารแห่งสุขภาพ มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และมีความเอื้ออาทร แต่ยังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการก้าวสู่บลูโซน อาทิ การใช้สารเคมีทางการเกษตร มลพิษทางน้ำและอากาศ อิทธิพลวิถีชีวิตข้ามชาติ และโซเชียลมีเดีย ปัญหาสุขภาพจิตและความอบอุ่นจากสถาบันครอบครัวลดน้อยลง มีความเป็นปัจเจกมากขึ้น และมีพฤติกรรมทำลายสุขภาพมากขึ้น</p>	
<p>ขบวนการแพทย์ชนบทรับรางวัลแมกไซไซ ปี67</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ theactive</p> <p>-ขบวนการแพทย์ชนบทได้ขึ้นรับรางวัลแมกไซไซ ประจำปี 2567 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยนายแพทย์สุภัทร สุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เป็นผู้แทนรับรางวัล และได้กล่าวช่วงหนึ่งว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้ จากจุดกำเนิดของขบวนการแพทย์ชนบท เกิดจากวิกฤติสาธารณสุขในชนบทไทยช่วงทศวรรษ 1960 ที่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต.ในขณะนั้นจึงมีนโยบายที่จะให้แพทย์จบใหม่ต้องไปใช้ทุนในต่างจังหวัด 3 ปี นโยบายนี้ไปช่วยเติมเต็มระบบสาธารณสุขในชนบท จากเครือข่ายแพทย์กลุ่มเล็กๆ ได้พัฒนาเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายสาธารณสุขของประเทศ จนนำไปสู่การเกิดโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2545 ล่าสุดในช่วงการระบาดของโควิด 19 ขบวนการแพทย์ชนบทยังได้จัดตั้ง "แพทย์ชนบทบุกกรุง" เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในกรุงเทพมหานครให้เข้าถึงการรักษา</p>	
<p>ไฟไหม้โรงงานเคมีภัณฑ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก)</p> <p>-จากเหตุการณ์เพลิงไหม้สารเคมี (คลอรีน) ภายใน บริษัท วอเตอร์ สเปเชียลลิส ซัพพลาย จำกัด (Water Specialist Supply Co.,Ltd) อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ล่าสุดผ่านมาเกือบจะ 24 ชั่วโมง โดยกลุ่มไฟที่ลุกไหม้ในโกดังดับแล้ว ส่วนกลุ่มควันสีขาวจำนวนมากที่ลอยออกจากโรงงานเมื่อวันที่ จนทำให้มีกลิ่นสารเคมี (คลอรีน) ลอยไปตามอากาศ ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงและทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดอาการแสบตา ได้เบาบางลงแล้ว แต่กลิ่นยังไม่หมดไป ส่วนภายในโรงงานยังคงมีประกายไฟในบางจุดที่เกิดการปะทุขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะมีการใช้สารเคมีมาช่วยดับไฟด้วย ก็จะทำให้ประกายไฟดับลงได้อย่างสนิท</p> <p>ด้านเทศบาลได้ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สสอ.กระทุ่มแบน และ รพ.สต.แคราย ทำการสำรวจพร้อมกับอพยพประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดสุวรรณรัตนาราม (แคราย) ประมาณ 60-70 คน ทุกคนมีอาการดีขึ้น และสภาพกลิ่นเหม็นในอากาศจางลง ทำให้ประชาชนขอกลับไปพักที่บ้านดังเดิม โดยจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจ้งให้ประชาชนเฝ้าระวังตนเอง และแนะนำการดูแลปฏิบัติตนหากเกิดอาการผิดปกติ พร้อมเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมาแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ทต.แคราย หรือที่กองบัญชาการเหตุการณ์ฯ นอกจากนี้ยังจะมีการแจกหน้ากากให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย</p>	
<p>โรงพยาบาลอ่อนหวาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-เครือข่ายอ่อนหวานอาหารปลอดภัย จังหวัดพัทลุง ทำงานร่วมกับ "เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน" สสส. จนเกิดโครงการ "โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย อ่อนหวาน" มี 11 โรงพยาบาลทั้งจังหวัดร่วมขับเคลื่อนลดการบริโภคน้ำตาลเกินมาตรฐานซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรค NCDs ได้แก่ รพ.พัทลุง รพ.ควนขนุน โรงพยาบาลเขาชัยสน รพ.ศรีนครินทร์ รพ.ป่าบอน รพ.บางแก้ว รพ.ปากพะยูน รพ.ป่าพะยอม รพ.ตะโหมด โดยทั้งหมดต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัด 3 ข้อ ได้แก่ ร้านค้าสหกรณ์ในรพ.ต้องไม่ขายน้ำตาลม, รพ.ต้องจัดเมนูอาหารอ่อนหวาน และเครื่องดื่มหวานน้อยให้แก่ผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 5 เมนู หรือมีเมนูอาหารว่างอ่อนหวาน Healthy Break และต้องประชาสัมพันธ์พันธธรรงค์และชวนวัดกรรมในชุมชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตัวอย่างผู้บริหารที่ให้ความสำคัญชัดเจนคือโรงพยาบาลพัทลุง นอกจากจะปรับที่บุคลากรในองค์กรแล้ว ผู้บริหารยังห้ามขายน้ำอัดลมในร้านค้าสหกรณ์ของโรงพยาบาลด้วย รวมไปถึงร้านค้าแพ้ออนหวานที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จัดโปรโมชั่นสร้างแรงจูงใจให้ทานหวานน้อยลง ด้วยโปรโมชั่นสั่งกาแฟหวานน้อยลด 2 บาท</p>	
<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา (Africa CDC) เปิดเผยว่า แม้มีการประกาศให้การระบาดของโรคฝีดาษลิง (mpox) ในแอฟริกาเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขด้านความมั่นคงแห่งทวีป (PHECS) เป็นเวลา 3 เดือนก่อนหน้านี้ แต่การระบาดก็ไม่ได้ทุเลาลง โดยจำนวนผู้ติดเชื้อเกิน 53,000 รายในปีี้ เฉพาะสัปดาห์ที่แล้วมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,836 ราย และมีผู้เสียชีวิต 34 ราย นอกจากนี้ จำนวนผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ mpox เพิ่มขึ้นเกือบ 570% เมื่อเทียบกับในปีที่แล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ infoquest</p> <p>- สหรัฐฯ เผยพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงสายพันธุ์ Clade I รายแรกในประเทศ โดยผู้ติดเชื้อรายนี้ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน และมีประวัติเดินทางไปยังแอฟริกามาก่อน โดยผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงสายพันธุ์ Clade I ซึ่งมีความแตกต่างจากสายพันธุ์ Clade II ที่พบการติดเชื้อในประเทศมาตั้งแต่ปี 2565</p>	-
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	
-	-